

Hải Phòng, ngày 30 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường THPT Đồ Sơn
Năm học 2022-2023

TT	Nội dung	Chia theo khối lớp		
		Khối 10	Khối 11	Khối 12
I	Điều kiện tuyển sinh	- Tham gia kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT do Sở GD&ĐT qui định và phải đạt điểm chuẩn vào trường.	- HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.	- HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ	Thực hiện chương trình giáo dục 2018	Thực hiện chương trình giáo dục do nhà trường xây dựng theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm học 2022-2023.	
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.	Nhà trường và gia đình phối hợp chặt chẽ trong việc quản lí, giáo dục toàn diện học sinh. Thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động ban đại diện CMHS theo đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại diện CMHS trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định.		
	Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường THPT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao, chuẩn bị tốt các hành trang để hòa nhập với cuộc sống.		
IV	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)	- Trường có 27 phòng học đạt chuẩn, trong phòng được đầu tư thiết bị phục vụ giảng dạy theo công nghệ tiên tiến (tivi, máy tính kết nối internet, máy chiếu); các phòng thí nghiệm hiện đại và đồng bộ; phòng thư viện; hệ thống internet tốc độ cao đảm bảo việc kết nối và truy cập khai thác thông tin trong toàn trường. - Nhà trường kết hợp với trung tâm VNPT Hải Phòng trang bị hệ thống internet tốc độ cao đảm bảo việc kết nối và truy cập khai thác thông tin trong toàn trường.		
V	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hỗ trợ các hoạt động học tập, giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, lối sống, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng cho học sinh		
VI	Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản	- Tổng số CB-GV-NV: 58 người trong đó : BGH : 02, GV: 51, NV: 5		

	Lý của cơ sở giáo dục	<ul style="list-style-type: none"> - Tất cả các giáo viên đều đạt chuẩn, trên chuẩn. Cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sỹ chiếm 30%. - Thực hiện công tác quản lý theo quy định của điều lệ trường học phù hợp với điều kiện của nhà trường. - Phương pháp giảng dạy phù hợp đối tượng học sinh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. - Hàng năm, nhà trường tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên về đổi mới phương pháp giảng dạy phát triển năng lực học sinh, phương pháp kiểm tra đánh giá. - Năm học 2022-2023, nhà trường tổ chức 1 đến 2 đợt kiểm tra năng lực giáo viên để nâng cao trình độ, tay nghề của đội ngũ. Kết quả các đợt kiểm tra sẽ là cơ sở để nhà trường sắp xếp công việc phù hợp với năng lực. 	
VII	Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<p>Đạo đức học sinh : 100% học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người học sinh.</p> <p>- Học tập : Tất cả học sinh, cuối năm học đạt kiến thức, kỹ năng tối thiểu trở lên. Duy trì 99 % lên lớp thẳng; Riêng khối lớp 12: 100% công nhận tốt nghiệp THPT, 80% đỗ vào các trường Đại học.</p> <p>- Sức khỏe: Chăm sóc tốt vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, khám bệnh, không để xảy ra tai nạn thương tích và giao thông đối với HS.</p>	
VIII	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	Tỉ lệ lên lớp thẳng 99%.	100 % học sinh TNTHPT; 80% đỗ vào các trường đại học

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Đức Đại